

# บทเทศน์วันอาทิตย์

โดย..พระสังฆราชวีระ อัครณรัตน์

วันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

19 มีนาคม 2017

บทอ่านอพย 17:3-7 ; รม 5:1-2, 5-8 ; ยน 4:5-42

**พระวรสารสัมพันธ์กับ** คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 439, 528, 544, 586, 606, 694, 728, 1137, 1179, 1999, 2557, 2560, 2561, 2611, 2652, 2824

**จุดเน้น** ความรอดพ้น หรือการมีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดรของพระเจ้า เราไม่ได้ทำงานซื้อ แต่เป็นพระพรบริสุทธิ์จากพระเจ้า

คงไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดเป็นเหตุให้มีข้อถกเถียงมากในบรรดาคริสตชน เท่ากับจุดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ข้อความนี้ทำให้หลายคนต้องคิดไตร่ตรอง เมื่อนักบุญเปาโลเขียนว่า "เมื่อเราได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้ว เราย่อมมีสันติกับพระเจ้า **เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา**" ทำไมพระศาสนจักรจึงเลือกตอนนี้ให้เราวันนี้ เป็นผู้ชอบธรรม หมายความว่าอะไร ตั้งแต่แรกพระศาสนจักรถือว่าความรอดพ้นมิใช่สิ่งของที่เราสามารถหามาได้เอง แต่เป็นพระพรของพระเจ้า

ถ้าเรายอมรับเรื่องนี้ แล้วเรามีบทบาทอะไรในความรอดของเรา เราเป็นหุ่นเชิดที่ชอบธรรม ที่พระเจ้าคอยดึงเชือกเชิดเราหรือ เราสามารถนั่งพัก เราเลือกชีวิตเอง ทำกิจการดี หรือ อุทิศชีวิตเพื่อพระวรสารให้มีความหมายได้ใหม่ สำหรับบางคน สนใจความคิดนี้ ที่ว่าทุกสิ่งถูกตัดสินใจล่วงหน้าแล้ว ถ้าเช่นนี้ เรากังวลใจทำไม เชื่อสัตย์ไปทำไม ทำดีทำไมในชีวิตนี้ ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าทรงตัดสินใจก่อนไปแล้ว บาปส่วนตัวและบาปสังคมก็จะไม่มีปัญหา

แต่นักบุญเปาโลมิได้หยุดบอกเราแค่ว่า เราได้เป็นผู้ชอบธรรม ท่านยังกล่าวต่ออีกว่า เรากุมใจใน**ความหวัง**ที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงหลังความรักของพระองค์ลงในดวงใจของเรา ทำให้เราสามารถมากกว่าการบนอบแบบตาบอด หรือ ทำขั้นต่ำสุด กล่าวคือ นักบุญเปาโลสอนว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระเมตตาและการอภัยเหมือนน้ำไหล ชำระ และฟื้นฟูหัวใจที่ปรารถนามีชีวิตกับพระองค์

ภาพลักษณ์ความเมตตาตั้งน้ำที่เป็นศูนย์กลางพระวรสารวันนี้ หญิงชาวสะมาเรียพบปะกับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเปิดเผยพระเมตตาต่อทุกคน ในอดีตหญิงคนนี้ถูกแยกจากชุมชน แต่เมื่อเธอพบพระเยซูเจ้า เธอผ่านจากชีวิตที่ขาดคนเข้าใจ มีความสงสัย มาสู่ผู้แสวงหาฝ่ายวิญญาณ และที่สุดได้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวดี พร้อมแบ่งปันข่าวดีที่เธอได้รับ

กุญแจสู่การเปลี่ยนแปลง คือ ชื่อที่เธอใช้เรียกพระเยซูเจ้า ครั้งแรก พระเยซูเจ้า คือ **ชาวยิว** แล้วเป็น **นายเจ้าข้าแล้วประกาศ** และสุดท้ายเธอเรียกพระเยซูเจ้าว่า **พระคริสตเจ้า** นี่เป็นการก้าวเดิน การรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) จากคนภายนอกกลายเป็นผู้สนใจและมีความเชื่อ เป็นผู้ประกาศข่าวดีให้ชุมชนของเธอ ให้เข้าใจความจริงเรื่องอาณาจักรสวรรค์

เทศกาลมหาพรตเปิดโอกาสให้เราแสวงหาพระเมตตาด้วย ตามที่เราแสวงหาพระเจ้า เรามารู้ว่าพระเจ้าก็แสวงหาเราด้วย พระองค์เป็นฝ่ายเริ่มเพื่อนำชีวิตเป็นผู้ชอบธรรม อาศัยพระองค์ พระองค์ประทาน**น้ำทรงชีวิต**ให้เราวันนี้ ขอให้เรารู้สึกมั่นใจจริงๆ จะกลายเป็นธารน้ำเพื่อชีวิตนิรันดร และพระพรทำให้เราสดชื่นขึ้น

พระสังฆราช วีระ อัครณรัตน์ แปล

จาก **Daily Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,

(มกราคม-มีนาคม 2017), หน้า 120-122.